



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ก๊อบปีตำราเรียนระวังโดนเข็ดเดือนนักศึกษาละเมิดลิขสิทธิ์

นางพวงรัตน์ อัครพิศิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า เตรียมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หาแนวทางร่วมกันดูแลการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเอกสารตำราเรียนที่มีลิขสิทธิ์ หลังจากสหรัฐระบุว่าไทยมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในส่วนหนังสือพิมพ์จำนวนมาก โดยเฉพาะการถ่ายเอกสารกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งให้ไทยถูกจัดสถานะการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาอยู่บัญชีจับตามองเป็นพิเศษ (พีดีบลิวแอล) ตามมาตรา 301 กฎหมายการค้าพิเศษสหรัฐ

“ต้องมาหารือว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร เบื้องต้นจะลดการก๊อบปีตำราเรียนทั้งฉบับได้อย่างไร แต่การก๊อบปีบางส่วนคงทำได้ เพราะหากห้ามไม่ให้ถ่ายเอกสารเลยคงเป็นไปได้ยาก โดยกรมฯ จะประสานกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางลดปัญหาการละเมิดสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียน”

ส่วนการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารายการเคเบิลทีวี และสัญญาณดาวเทียมนั้น ที่ผ่านมาได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเห็นว่าควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดเคเบิลเป็นสองระยะ แบ่งเป็น ระยะสั้นกำหนดให้หน่วยงานภายใต้การบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไปดำเนินการปราบปรามให้เข้มข้นและเกิดผลอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) ได้เข้าพบเพื่อขอรับทราบการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ซึ่ง กรมฯได้แจ้งข้อมูลการละเมิดที่จับกุมได้ จนบางพื้นที่ไม่มีปัญหาการละเมิดอีก โดยเฉพาะผลงานการจับกุมโรงงานผลิตซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อเดือนมิ.ย. โดยสหรัฐแสดงความพอใจต่อการปราบปรามของไทย นอกจากนี้ไทยยังลดปัญหาการคั่งค้างการขอจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจาก 19,000 รายการ เหลือ 12,000 รายการ และจะพยายามเร่งลดงานคั่งค้างให้เร็วที่สุด.

